

Số: *223* /SLĐT BXH-VP

Bình Phước, ngày *05* tháng 03 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 556/UBND-TH ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến trả lời kiến nghị cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri các xã Thống Nhất, Đường 10, Phú Sơn huyện Bù Đăng phản ánh: thời gian qua tỉnh đã quan tâm hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thôn, xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) đến hết năm 2020; ngày 31/12/2020 UBND tỉnh có Công văn số 4901/UBND-KGVX về gia hạn thẻ BHYT cho các đối tượng sinh sống tại vùng khó khăn, ĐBKK được gia hạn đến hết ngày 21/01/2021. Đề nghị UBND tỉnh cho biết có tiếp tục hỗ trợ để người dân chủ động mua, tránh sự trùng lặp sau khi người dân tự mua nhưng nhà nước có văn bản tiếp tục hỗ trợ.

Trả lời:

Thông tin thời gian gia hạn cho các đối tượng sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, ĐBKK tại Công văn số 4901/UBND-KGVX từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 21/01/2021 là không đúng, vì thực tế Công văn gia hạn đến hết ngày 31/01/2021, không phải đến ngày 21/01/2021.

Tuy nhiên, đến ngày 25/01/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Tờ trình số 143/TTr-SLĐT BXH về việc tiếp tục hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, ĐBKK năm 2021. Sau đó UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 355/UBND-KGVX ngày 29/01/2021, theo đó thống nhất tiếp tục thực hiện chính sách BHYT cho người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội ĐBKK và người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng KTXH khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-Ttg ngày 28/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ kể từ ngày 01/01/2021 cho đến khi có quy định mới thay thế.

2. Cử tri xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng phản ánh: BHYT cho người có thu nhập thấp mới thực hiện được 3 tháng, hiện nay đã cắt. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành, chức năng có liên quan trả lời cho người dân được biết lý do.

Trả lời:

Hiện nay chính sách BHYT cho người có thu nhập thấp (hộ nghèo, cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng khó khăn, người sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội ĐBKK, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức

sống trung bình) không cắt và đang được thực hiện hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 115/UBND-VX ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc phân cấp mua và cấp phát BHYT cho người nghèo, cận nghèo, người DTTS sinh sống tại vùng khó khăn, người sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội ĐBKK, người thuộc hộ gia đình làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình; Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020 - 2025.

Đề nghị UBND huyện Bù Đăng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đến người dân tại địa phương về Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025.

3. Cử tri xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp phản ánh: hiện nay tình trạng nghiện ma túy ở lớp trẻ nói chung có chiều hướng gia tăng, trong khi các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. Đề nghị tỉnh cần có giải pháp đồng bộ tăng cường xây dựng, mở rộng quy mô các cơ sở cai nghiện; đồng thời có các giải pháp đảm bảo hỗ trợ cho các đối tượng cai nghiện không tái nghiện trở lại.

Trả lời:

Để khắc phục tình trạng cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, UBND tỉnh đã tiến hành đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng Cơ sở cai nghiện. Hiện nay, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đang được tiến hành xây dựng 04 dãy nhà mới để phục vụ công tác cai nghiện ma túy. Dự kiến đến ngày 15/3/2021 sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng 2 dãy nhà, với khả năng tiếp nhận khoảng 350 học viên. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cơ sở cai nghiện xây dựng kế hoạch tiếp nhận điều trị nghiện và quản lý học viên tại khu vực 04 dãy nhà mới theo đúng quy định. Sau khi nhận bàn giao 04 dãy nhà mới, Cơ sở cai nghiện sẽ tiếp nhận hết số đối tượng nghiện ma túy đã có quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện nhưng vẫn còn đang ở ngoài xã hội do công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao.

Để giảm tình trạng tái nghiện của các đối tượng sau khi được cai nghiện ma túy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đây mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy. Tập trung tuyên truyền phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức đa dạng như: tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Đồng thời, tổ chức dạy nghề cho học viên đang cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh để người nghiện có công ăn việc làm ổn định làm sau khi hoàn thành cai nghiện, phòng chống tái nghiện.

4. Cử tri Tạ Thị Chính, KP 5, phường Tân Đông, thành phố Đồng Xoài: kiến nghị về việc em trai là Tạ Quang Minh đi bộ đội và hy sinh (có Giấy báo tử hy sinh tại chiến trường C ngày 28/9/1980 khi đang làm nhiệm vụ). Cử tri đã làm thủ tục giấy tờ đề nghị cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Cử tri đề nghị kiểm tra, rà soát vướng mắc để hướng dẫn bổ sung, hoàn tất hồ sơ, thủ tục để cấp Bằng Tổ quốc ghi công đồng thời xem xét chế độ trợ cấp lần đầu cho thân nhân liệt sĩ.

Trả lời:

Ông Tạ Quang Minh, quê quán: xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Hồ sơ được di chuyển từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Bình Phước ngày 13/10/2003 theo Giấy giới thiệu di chuyển số 43/DC. Trong Giấy giới thiệu di chuyển, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị có ghi chú: Bằng Tổ quốc ghi công đang trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp lại. Khi Bộ chuyển Bằng về, Sở sẽ gửi đến cho đối tượng. Tuy nhiên, gia đình không nhận được Bằng Tổ quốc ghi công nên đã gửi đơn liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước đã liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để tra cứu, cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình ông Tạ Quang Minh.

Tại Công văn số 1910/NCC-CS1 ngày 04/9/2018, Cục Người có công trả lời: hồ sơ ông Tạ Quang Minh không có căn cứ chứng minh thân nhân đã được giải quyết chế độ trước ngày 01/01/1995 nên không thuộc diện cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH. Do đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước không có cơ sở đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho ông Tạ Quang Minh theo đề nghị của gia đình.

Để đảm bảo quyền lợi đối với người tham gia kháng chiến, đề nghị gia đình bà Tạ Thị Chính liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị, cơ quan lập hồ sơ và trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp Bằng Tổ quốc ghi công lần đầu để được xem xét giải quyết.

(Gửi kèm Giấy giới thiệu di chuyển số 43/DC ngày 13/10/2003 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị)

5. Cử tri Lê Công Trình, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú: đề nghị trả lời rõ về trường hợp ông Bùi Minh Hùng – nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân xã Tân Lập bị thu hồi Quyết định trợ cấp thương binh và truy thu số tiền đã hưởng thời gian qua. Đề nghị làm rõ nguyên nhân bị truy thu? Trách nhiệm của ông Bùi Minh Hùng?.

Trả lời:

Ông Bùi Minh Hùng, quê quán: xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện ở: xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Ông Hùng lập hồ sơ thương binh năm 1995. Đến năm 2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xác minh và có kết luận hồ sơ khai hưởng chế độ thương binh của ông Bùi Minh Hùng không

đảm bảo tính pháp lý để làm căn cứ xác lập hồ sơ. Ngày 26/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về việc ngưng trợ cấp hằng tháng và thu hồi trợ cấp thương binh đã hưởng hằng tháng đối với ông Bùi Minh Hùng, số tiền các khoản trợ cấp bị thu hồi là: 298.583.600 đồng.

Tại Khoản 1 Điều 66 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 quy định về xử lý đối với người vi phạm pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng: bị đình chỉ các chế độ và buộc hoàn trả các chế độ đã hưởng sai. Trường hợp ông Bùi Minh Hùng đã bị đình chỉ trợ cấp và ông đã nộp đầy đủ số tiền thu hồi cho cơ quan nhà nước theo quy định.

Về trách nhiệm của ông Bùi Minh Hùng, trước đây là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lập (nay đã thôi giữ chức vụ), đề nghị cử tri liên hệ Ủy ban nhân dân huyện Đồng Phú để được thông tin cụ thể việc xử lý cán bộ thuộc địa phương quản lý.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLLVXH, NCC (b-02).



GIÁM ĐỐC

Huỳnh Thị Thùy Trang